

*

Tam Đường, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Số 509-BC/HU

BÁO CÁO

Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

PHẦN I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn huyện¹. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị mở các hội nghị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp trên về đại hội Đảng các cấp tại cơ quan, đơn vị mình với 33 hội nghị cho 4.252 người tham gia². Qua việc quán triệt, học tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp trên về đại hội Đảng các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

2. Việc cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Trung ương và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp mình để triển khai thực hiện

Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/HU, ngày 12/7/2019 về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 03/12/2019 của về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ Kế hoạch của Huyện

¹ Các văn bản quán triệt: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 3989-QĐ/VPTW, ngày 16/8/2019 của Văn phòng Trung ương, Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025:....

² Hội nghị báo cáo viên tháng 6 (ngày 24/6/2019), trực tuyến từ huyện đến 16 điểm cầu cơ sở (14 xã, thị trấn, Trung tâm Y tế, Công an huyện) với tổng số đại biểu tham dự 810 người; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng (ngày 11/7/2019) cho 87 đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn; tổ chức 31 hội nghị, 06 lớp bồi dưỡng chính trị hè, 242 buổi sinh hoạt chi bộ với tổng số 3.355 người tham gia.

ủy, các chi, đảng bộ đã cụ thể hóa kế hoạch đại hội ở cấp mình phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và đảm bảo đúng nội dung, lộ trình, phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện thống nhất chung trong toàn huyện.

3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý những vấn đề phát sinh

Sau khi được học tập, tiếp thu nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch số 210-KH/TU của Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bao gồm: Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội³. Các Tiểu ban đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng kế hoạch tham mưu cấp ủy xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu, tiến độ quy định. Các cơ quan tham mưu căn cứ chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, tham mưu giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các chi, đảng bộ trực thuộc theo thẩm quyền quy định. Phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở tại địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị⁴.

PHẦN II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về yêu cầu

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp. Huyện ủy chỉ đạo phải coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

³ Quyết định số 2400-QĐ/HU, ngày 12/7/2019 của Huyện ủy về thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 2401-QĐ/HU, ngày 12/7/2019 của Huyện ủy về thành lập tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 2515-QĐ/HU, ngày 03/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập tổ giúp việc các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

⁴ Quyết định số 2881-QĐ/HU, ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 phụ trách đảng bộ các xã, thị trấn; Thông báo số 693-TB/HU, ngày 22/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy dự và chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo cấp ủy cơ sở tổ chức tốt việc cho đảng viên thảo luận, đóng góp vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể.

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp huyện. Công tác bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo và lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của toàn Đảng bộ; tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, còn bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

2. Về nội dung

2.1. Nội dung đại hội đảng bộ các cấp

Nội dung, quy trình đại hội đảm bảo theo đúng quy định; chương trình đại hội được cấp ủy khóa cũ chuẩn bị chu đáo. Các Đại hội thực hiện với 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị:

+ Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025;

+ Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX (đối với Đảng bộ huyện thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV);

+ Bầu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT đảng ủy (chi bộ bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ);

+ Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng các cấp huyện Tam Đường đã tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tại phiên tru bị, các đại hội đã bầu các cơ quan điều hành,

giúp việc đại hội⁵. Trong quá trình diễn ra đại hội, các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn, quy chế làm việc của đại hội, quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Đoàn Chủ tịch (chủ tịch Đại hội) thực hiện tốt việc điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua, đảm bảo dân chủ, khoa học và chặt chẽ; phân công nhiệm vụ các thành viên điều hành phù hợp; dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, tham gia các ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Đại hội chi, đảng bộ cơ sở được tổ chức từ 01 - 1,5 ngày (phiên trừ bị 1/2 ngày). Đại hội Đảng bộ huyện được tổ chức trong 02 ngày (phiên trừ bị 1/2 ngày) đảm bảo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

2.2. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận

Căn cứ Kế hoạch đại hội Đảng bộ huyện, Tiểu ban văn kiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên xây dựng đề cương, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội⁶, kịp thời sao gửi tài liệu trước 15 ngày để các đại biểu có thời gian nghiên cứu tham gia. Tổ chức nghiêm các hội nghị để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Các chi, đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng được dự thảo một số nghị quyết chuyên đề trình đại hội.

Đối với văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện, Tiểu ban văn kiện đã xây dựng kế hoạch, trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện; lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ đã nghỉ hưu trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện và của Nhân dân; tổ chức hội nghị ban thường vụ, ban chấp hành thảo luận dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; gửi dự thảo báo cáo chính trị lấy ý kiến tại đại hội cấp cơ sở⁷. Nội dung đề nghị được tham gia vào dự thảo các văn kiện xoay quanh các vấn đề quan trọng như: chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị đưa vào dự thảo Nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX. Cho ý kiến vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành đảng bộ huyện; về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những

⁵ Đối với Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở: Bầu Đoàn chủ tịch (gồm từ 02-05 đồng chí); hoặc chủ tịch Đại hội: Đoàn thư ký (gồm 02 đồng chí) hoặc thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu Đại hội (...). Đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện: bầu Đoàn Chủ tịch (gồm 07 đồng chí). Đoàn thư ký (02 đồng chí); Ban thẩm tra tư cách đại biểu (05 đồng chí); Ban Kiểm phiếu (gồm 07 đồng chí kiểm phiếu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; 03 đồng chí Kiểm phiếu tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX); Tổ kỹ thuật viên giúp việc Ban kiểm phiếu (gồm 03 đồng chí).

⁶ Công văn số 01-CV/TBVK, ngày 08/10/2019 về đơn đốc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX; Công văn số 02-CV/TBVK, ngày 05/5/2020 về xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

⁷ Báo cáo số 01-BC/TBVK, ngày 10/3/2020 về tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX.

kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo nghiêm việc lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Kết quả, có 29 cán bộ, đảng viên với 29 ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 30 cán bộ, đảng viên với 30 ý kiến tham gia vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ý kiến tham gia cơ bản chất lượng, hiệu quả, thể hiện sự đồng tình, nghiêm túc, trách nhiệm, mang tính xây dựng, nhất trí cao với nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội, không khí thảo luận ở các hội nghị, đại hội sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng Đảng của mỗi đảng viên.

2.3. Về chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy

2.3.1. Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội

Cấp ủy, Tiểu ban nhân sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nghiêm túc theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện⁸, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan trong hệ thống chính trị của huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo nghiêm việc nhận xét, đánh giá nhiệm kỳ đối với các đồng chí cấp ủy viên các cấp đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đánh giá nhận xét 03 năm đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý cán bộ; chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ đương chức và cán bộ trong quy hoạch. Chỉ đạo nghiêm việc xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy các cấp, thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND - UBND đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Kết thúc Đại hội Đảng các cấp, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới.

Đối với cấp ủy cơ sở, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp kiểm tra và làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở (02 lần: tháng 9/2019; tháng 02/2020), để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự cấp ủy cơ sở đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ

⁸ Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 03/12/2019 về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

cấu, chất lượng cấp ủy các cấp; cho ý kiến trực tiếp vào Đề án nhân sự của các cơ sở trước khi tổ chức đại hội, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ tái cử... ra thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử cấp ủy cơ sở, chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 50/50 chức cơ sở đảng. Hết ngày 31/5/2020 các chi, đảng bộ đã tiến hành xong Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, hoàn thành trước 01 tháng so với kế hoạch đề ra.

Đối với nhân sự cấp huyện, đã chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình giới thiệu nhân sự dự kiến tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhân sự dự kiến lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thiện hồ sơ ứng cử, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu nhân sự ứng cử theo quy định.

2.3.2. Tiêu chuẩn cấp ủy viên

Tiêu chuẩn cấp ủy viên đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn chung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự tại đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định số 03-QĐ/HU, ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

2.3.3. Thời điểm tính tuổi và độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Căn cứ Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xác định thời điểm tính tuổi và độ tuổi tham gia cấp ủy khóa mới cụ thể như sau:

- Đối với những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ, ít nhất phải từ $\frac{1}{2}$ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm đại hội hoặc bầu cử của mỗi tổ chức (tính theo tháng); cụ thể:

+ Đối với cấp huyện: Độ tuổi tái cử cấp ủy, nam sinh từ tháng 12/1962, nữ sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây. Riêng các đồng chí dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026: nam sinh từ tháng 11/1963, nữ sinh từ tháng 11/1968 trở lại đây.

+ Đối với cấp xã: Cán bộ, công chức cấp xã đang công tác, tuổi tái cử tham gia cấp ủy: Nam sinh từ tháng 10/1962, nữ sinh từ tháng 10/1967 trở lại đây; riêng các đồng chí dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nam sinh từ tháng 11/1963, nữ sinh từ tháng 11/1968 trở lại đây.

- Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.

+ Đối với cấp huyện: Độ tuổi tham gia cấp ủy, nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây.

+ Đối với các xã, thị trấn: Độ tuổi tham gia cấp ủy, nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây.

- Đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, bí thư chi bộ thôn, bản tham gia cấp ủy cấp xã: Nam không quá 65 tuổi, nữ không quá 60 tuổi tại thời điểm đại hội.

2.3.4. Cơ cấu và số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy

- Về cơ cấu:

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, các cấp ủy đều có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ, cấp ủy tuổi trẻ, tỷ lệ cán bộ dân tộc ít người đều phù hợp với cơ cấu dân cư của từng chi, đảng bộ. Đồng thời đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Về số lượng:

+ Cấp huyện: Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, giảm 02 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảm bảo số lượng định hướng từ 33-35 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, đạt số lượng yêu cầu không quá 11 đồng chí; Phó Bí thư Huyện ủy gồm 02 đồng chí trong đó: 01 Phó Bí thư thường trực, 01 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND.

+ Cấp cơ sở: Ban Chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn từ 11 đến 15 đồng chí; đảng bộ khối cơ quan từ 7 đến 9 đồng chí; các chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy, số lượng 3 đến 5 đồng chí, chi bộ dưới 09 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu 01 phó bí thư. Ban Thường vụ, đối với đảng bộ có 15 cấp ủy viên, số lượng ban thường vụ là 05 đồng chí, phó bí thư 02 đồng chí, gồm phó bí thư thường trực và phó bí thư - chủ tịch UBND; đối với đảng bộ có dưới 15 cấp ủy viên, số lượng ban thường vụ cấp ủy là 03 đồng chí, phó bí thư 01 đồng chí.

2.3.5. Quy trình nhân sự cấp ủy:

Công tác nhân sự được các cấp ủy đảng chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự nhất

trí cao, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và số dư theo quy định. Đề án nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đảm bảo các bước theo đúng hướng dẫn của cấp trên⁹. Nhân sự được lựa chọn tham gia cấp ủy khóa mới đều là những cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, uy tín trong thực hiện nhiệm vụ.

2.3.6. Thực hiện bầu cử tại đại hội:

Việc ứng cử, đề cử, bầu cử tại đại hội và hội nghị ban chấp hành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng; bầu một lần đủ số lượng, đúng nhân sự dự kiến, các nhân sự trúng cử đều đạt số phiếu bầu cao. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp ủy cơ sở đã kết hợp công tác chuẩn bị nhân sự đại hội gắn với thực hiện chủ trương thường trực cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND các cấp; nhiều nơi bố trí chức danh bí thư đảng ủy hoặc chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương (ở 9/13 xã). Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội đối với nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy khóa mới trước khi tiến hành bầu bí thư cấp ủy.

Đối với chi, đảng bộ cơ sở: Các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng cần bầu, đảm bảo cơ cấu theo dự kiến, nhân sự trúng cử với số phiếu tín nhiệm tương đối cao. Danh sách bầu cử tại các đại hội (hội nghị) cơ bản đảm bảo số dư theo quy định (cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy và ban thường vụ có số dư từ 10% - 15%). Bầu cử cấp ủy có số dư trung bình 13,4%, cao nhất là 16,6%; bầu ban thường vụ có số dư trung bình 26,3%, cao nhất 33,3% (số lượng cần bầu là 03, danh sách bầu 04), thấp nhất 20% (số lượng cần bầu là 05, danh sách bầu 06). Những nơi có số lượng cần bầu từ 3 đến 5 ủy viên (cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra) đều có số dư là 01. Bầu bí thư, phó bí thư 100% cấp ủy cơ sở thực hiện bầu tròn (số lượng cần bầu bằng với danh sách bầu). Kết quả: Các chi, đảng bộ cơ sở bầu được 253/277 cấp ủy viên cơ sở. Trong đó, đảng bộ cơ sở bầu 183 đồng chí¹⁰; chi bộ cơ sở bầu được 70 đồng chí¹¹. Số cấp ủy viên tham gia lần đầu 75 (đạt 29,64%), nữ 54 (đạt 21,34%), một số cấp ủy xã có tỷ lệ nữ đạt khá cao¹²; người dân tộc thiểu số 125 (đạt 49,41%); dưới 40 tuổi 132 (đạt 52,17%),

⁹ Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chi thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 03/12/2019 về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

¹⁰ Ban thường vụ 55; Bí thư 16; Phó bí thư 23.

¹¹ 15 chi bộ bầu chỉ ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; với tổng 46 đ/c (bí thư 14 (khuyết 01 tại chi bộ Văn phòng Huyện ủy), phó bí thư 15, chỉ ủy viên 17); 07 chi bộ bầu bí thư, phó bí thư; gồm 12 đ/c (bí thư 05 (khuyết 02 tại chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân: chi bộ Ngân hàng NN&PTNT); phó bí thư 07); 12 chi bộ bầu bí thư; gồm 12 đồng chí.

¹² Bản Giang có 03/15 nữ đạt 20%; Bản Hòn có 05/15 nữ đạt 33,3%; Bản Bo có 03/15 nữ đạt 20%; Thèn Sin có 04/15 nữ đạt 26,67%; Thị trấn có 04/15 nữ đạt 26,67%.

từ 40 - 50 tuổi 101 (đạt 39,92%), trên 50 tuổi 20 (đạt 7,91%); độ tuổi bình quân của cấp ủy 37,44 tuổi. Có 17 chi, đảng bộ cơ sở bầu thiếu cấp ủy viên, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư do chưa chuẩn bị được nhân sự ở các lĩnh vực có cơ cấu cấp ủy¹³.

Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện: Đại hội bầu một lần đủ số lượng cần bầu, đảm bảo cơ cấu theo dự kiến, nhân sự trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Danh sách bầu cử tại đại hội (hội nghị) cơ bản đảm bảo số dư theo quy định. Bầu cử cấp ủy có số dư 11,4% (số lượng cần bầu là 35, danh sách bầu 39); bầu ban thường vụ có số dư 10% (số lượng cần bầu là 10, danh sách bầu 11); bầu Ủy ban kiểm tra có số dư 14,3% (số lượng cần bầu là 7, danh sách bầu 8). Thực hiện bầu tròn các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Kết quả: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện bầu được 35 cấp ủy viên. Trong đó, số cấp ủy viên tham gia lần đầu 09 đồng chí (đạt 25,7%), nữ 05 (đạt 14,3%); cấp ủy là người dân tộc thiểu số 11 (đạt 31,4%); dưới 40 tuổi 08 (đạt 22,9%), từ 40 - 50 tuổi 20 (đạt 57,1%), trên 50 tuổi 07 (đạt 20%); độ tuổi bình quân của cấp ủy 43,3 tuổi. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ 10 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu 02 đồng chí, nữ 01 đồng chí, là người dân tộc thiểu số 05 (đạt 50%); độ tuổi từ 40 - 50 tuổi 07 đồng chí (đạt 70%), trên 50 tuổi 03 đồng chí (đạt 30%), tuổi bình quân 48,1 tuổi; đề khuyết 01 vị trí Phó chủ tịch UBND huyện. Bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đảm bảo cơ cấu, đủ số lượng quy định.

Qua theo dõi và chỉ đạo đại hội cho thấy, tất cả các chi, đảng bộ đã tiến hành đại hội đều đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn cả về nội dung và công tác bầu cử. Kết quả bầu cử cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên đảm bảo theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Quá trình tiến hành đại hội diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

2.3.7. Thực hiện một số chủ trương

- Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp: tính đến hiện tại cấp huyện có 01 bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND; cấp xã, thị trấn có 12 bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND, 01 phó bí thư kiêm chủ tịch HĐND.

- Bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không là người địa phương: từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bố trí 02 cán bộ chủ chốt cấp huyện không là người địa

¹³ Trong đó: - Đề khuyết cấp ủy viên cơ sở: 21 (12 Đảng bộ xã, thị trấn đề khuyết vị trí Phó Chủ tịch UBND: xã Nùng Nàng khuyết Bí thư Đoàn TNCSHCM, công chức Văn phòng Đảng ủy xã; xã Bàn Hòn khuyết Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Hồ Thầu khuyết Chủ tịch Hội LHPN; Khun Há khuyết Phó Chủ tịch HĐND; xã Bình Lư, Nà Tâm, Sơn Bình khuyết Chỉ huy trưởng Quân sự xã); Đảng bộ Quân sự khuyết 01 Chủ tịch UBND huyện.

- Đề Khuyết vị trí Ủy viên BTV: 02 (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bàn Hòn: Chỉ huy trưởng Quân sự Nà Tâm)
- Đề khuyết Bí thư cấp ủy: 03 (chi bộ Văn phòng Huyện ủy; Viện Kiểm sát Nhân dân: chi bộ Ngân hàng NN&PTNT).
- Đề khuyết Phó Bí thư cấp ủy: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bàn Hòn

phương; cấp xã là 13 cán bộ chủ chốt cấp huyện không là người địa phương. Hiện tại, cấp huyện có bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không là người địa phương; cấp xã có 8/13 bí thư cấp ủy, 10/12 chủ tịch UBND không là người địa phương.

- Đại hội bầu bí thư cấp ủy: Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và lựa chọn Đảng bộ xã Thèn Sin đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại Đại hội được thực hiện đảm bảo quy trình theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả, tại Đại hội, đồng chí Bí thư tái cử được giới thiệu và trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao¹⁴.

2.4. Cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn đại biểu và việc bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên

Đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện có cơ cấu hợp lý về giới tính, dân tộc; tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến tại đại hội. Tiêu chí phân bổ đại biểu dự đại hội được Ban Thường vụ xác định cụ thể trên cơ sở số lượng tổ chức đảng, đảng viên và tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Số lượng đại biểu dự đại hội là 221 đồng chí, trong đó (Đại biểu đương nhiệm 28 đồng chí, đại biểu bầu tại đại hội cấp cơ sở 193 đồng chí; đại biểu là người dân tộc 107 đồng chí). Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị của đại biểu đều được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Qua thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, không có đại biểu nào bị xem xét hoặc bác tư cách dự đại hội.

Công tác bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ huyện, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên. Đại hội Đảng bộ huyện đã bầu được 20 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

2.5. Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp

Thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 02/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020 (26 đại hội điểm hoàn thành trong tháng 02/2020); đại hội chi, đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trong tháng 5/2020 (02 chi, đảng bộ cơ sở (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xã Thèn Sin) được chọn đại hội điểm, thí điểm tổ chức đại hội trong tháng 3/2020). Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13/7-15/7/2020 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

2.6. Việc phân công cấp ủy khóa mới; sắp xếp, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội

¹⁴ Kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu của đại hội đối với nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy khóa mới 129/129 phiếu, đạt 100%; kết quả bầu cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã đạt 100%.

Sau khi có quyết định chuẩn y kết quả bầu cử các cấp ủy đã thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thống kê, rà soát và có phương án sắp xếp, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ mới¹⁵, đảm bảo đúng quy trình.

2.7. Việc hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ

Sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy khóa mới hoàn tất kết quả bầu cử theo hướng dẫn và báo cáo cấp ủy cấp trên để chuẩn y, 100% các chi, đảng bộ đã hoàn chỉnh hồ sơ đại hội và được chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định.

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp; kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức thực hiện; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công nhiệm vụ ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội tại đơn vị được phụ trách. Kịp thời nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là về nhân sự tham gia đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo làm tốt việc chuẩn bị các văn kiện đại hội, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, xây dựng đề án nhân sự và tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình, thảo luận, lấy ý kiến đóng góp đảm bảo tiến độ, chất lượng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội điểm, thí điểm, đại hội đại trà ở cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đảm bảo đúng quy trình, nội dung, chương trình đề ra. Công tác bầu cử tại Đại hội, hội nghị đảm bảo dân chủ, đúng cơ cấu, đủ số lượng cần bầu, nhân sự trúng cử đạt số phiếu tương đối cao; nghị quyết được xây dựng và biểu quyết thông qua cơ bản bám sát báo cáo chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

- Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức đại hội Đảng

¹⁵. Sau đại hội đã thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định 26 của Chính phủ đối với 05 cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy khóa mới (cấp huyện: 01 Phó bí thư - chủ tịch UBND huyện; 01 Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; cấp xã: 01 Chủ tịch HĐND, 01 Phó chủ tịch HĐND xã Bình Lư; 01 Phó bí thư đảng ủy xã Bàn Hòn).

các cấp ở một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, nhất là hoạt động tuyên truyền trực quan.

- Công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện ở một số nơi có mặt hạn chế. Nội dung báo cáo chính trị ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chung chung, chưa đánh giá sâu những vấn đề trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của của tổ chức Đảng đối với từng loại hình theo quy định; chưa có cân đối giữa nhận xét đánh giá kết quả thực hiện với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy có nơi nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa kiểm điểm sâu nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ; một số đảng bộ xây dựng chương trình hành động còn sơ sài.

- Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng ở một số chức danh có nơi có mặt hạn chế, phải đề khuyết tại Đại hội. Việc tham mưu nhận xét, đánh giá đối với cán bộ lần đầu tham gia cấp ủy, đánh giá nhiệm kỳ đối với cán bộ tái cử có nội dung còn lúng túng. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ còn chậm. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy khóa mới có nơi còn thấp; cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã còn ít (chỉ có 01/13 xã, thị trấn có nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy).

- Việc điều hành của đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội có nơi, có nội dung còn lúng túng, chưa khoa học. Việc gợi ý thảo luận có nơi chưa trọng tâm các vấn đề cần thảo luận; trong thảo luận có nơi còn chung chung, ý kiến tham gia thảo luận chưa nhiều, chưa sâu, một số báo cáo tham luận chất lượng chưa cao. Ý kiến tham luận chủ yếu góp ý vào báo cáo chính trị, ít tham gia vào báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Một số chi, đảng bộ khối cơ quan trang trí khánh tiết, thực hiện nghi lễ tại Đại hội chưa bám sát hướng dẫn, quy định của cấp trên (công tác phục vụ lễ tân, hậu cần có lúc, có việc lúng túng, thiếu chu đáo).

2.2. Nguyên nhân hạn chế

- Tình hình dịch bệnh covid - 19 ảnh hưởng đến các hoạt động tuyên truyền, hội họp, văn nghệ, thể thao trên địa bàn; một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm sâu sát đến công tác trang trí, khánh tiết chuẩn bị nghi lễ.

- Một số cấp ủy đảng lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện chưa sát sao, quyết liệt dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao.

- Một số chi, đảng bộ cơ sở bầu thiếu cấp ủy viên, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, phó bí thư do cơ cấu cấp ủy (cấp trưởng các đoàn thể, quân sự, công chức và theo Luật số 47/2019/QH14, nhiệm kỳ 2021-2026 xã loại II được bố trí 02 Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn). Một số nội dung trong các khâu công tác cán bộ (nhận xét đánh giá cán bộ; thực hiện quy trình cán bộ, nhất là đối với chức danh lãnh đạo HĐND - UBND chưa được cụ thể hóa trong hướng dẫn thực hiện của cấp

trên nên trong thực hiện có nội dung còn lúng túng; nguồn cán bộ nữ có nơi, có mặt còn khó khăn; số lượng cán bộ lớn, cán bộ ngoài tỉnh nhiều nên việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ còn chậm).

- Năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành của một số cấp ủy, đảng viên ở cơ sở có mặt hạn chế, nhất là khả năng tổng hợp, định hướng một số vấn đề lớn, trọng tâm, các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi, đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

3. Một số kinh nghiệm

Một là, Các cấp ủy đảng nghiêm túc tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp. Làm tốt công tác chính trị, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đại hội Đảng các cấp.

Hai là, Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp. Kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức đại hội cấp cơ sở. Trong thực hiện, các cấp ủy đảng bám sát Chỉ thị, các văn bản, hướng dẫn của cấp trên. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội điềm để kịp thời rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Coi trọng công tác hướng dẫn, định hướng, thẩm định, phê duyệt các văn kiện, đề án nhân sự đại hội các cấp đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

Ba là, Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội, nhất là các văn kiện của đại hội, trọng tâm là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, xây dựng Đề án nhân sự đại hội theo tinh thần đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, thực hiện dân chủ, đúng quy trình, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện, chương trình hành động tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đảm bảo, chất lượng, hiệu quả. Xây dựng, định hướng, thống nhất về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo quy hoạch giai đoạn của huyện để đồng bộ, thống nhất với văn kiện của Đảng bộ huyện.

Bốn là, Phát huy dân chủ và thực hành công khai dân chủ rộng rãi trong quá trình tổ chức đại hội, nhất là công tác nhân sự và bầu cử trong đại hội phải đảm bảo đúng quy trình quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, thận trọng. Phải thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận. Việc chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào quy hoạch cán

bộ và kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm, đánh giá cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, phải được thông qua cấp ủy bàn bạc, thống nhất để làm cơ sở cho việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, cấp ủy các cấp coi trọng về tiêu chuẩn cán bộ và bảo đảm có cơ cấu hợp lý để thuận lợi trong việc phân công cấp ủy sau đại hội.

Nhằm là, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c).
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Các chi, đảng bộ cơ sở.
- Lưu.



Tân Thị Quế